



# การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

ประจำปี  
2566



**NO!**  
GIFT POLICY  
งดรับ งดให้ของขวัญ  
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต



**ZERO**  
TOLERANCE  
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต



โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร



การสร้างวัฒนธรรมองค์กรปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(No Gift Policy) ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในสังกัด ได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดและมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน แสดงเจตนารมณ์โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้ง กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียนโดยเป็นการประกาศของผู้บริหารโรงเรียนหน้าเสาธง ให้มีการเผยแพร่ประกาศสู่สาธารณชน เพื่อให้บุคคล หน่วยงาน สาธารณชน รับรู้ว่าตนเอง และคณะครูบุคลากร ทุกคนในโรงเรียนจะไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด ในขณะที่/ ก่อน/ หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. โรงเรียนแสดงภาพถ่ายผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ทำสัญญาณรูปมือปฏิเสธการรับของขวัญ “No Gift Policy” โดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมรณรงค์กิจกรรมนี้ และมีป้ายหรือสติ๊กเกอร์ เพื่อร่วมรณรงค์ตามอาคารเรียนต่าง ๆ

4. ประชาสัมพันธ์ประกาศ งด เรื่องการให้การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) และแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศ ฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน และประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของทางโรงเรียน

# กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

1

กิจกรรมพลเมืองดีศรีแสด-ขาว ชาว น.ว. 66



2

การประชุมเพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด พ.ศ.2566



3

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2566

มีที่ 5 ฉบับที่ 113 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

**รอบรู้ แสด - ขาว**  
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

114 หมู่ 6 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอนากลาง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49160

กิจกรรมความดีมีธรรม  
เดือนใบไม้ถวายวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ฆาฏาเป็นหมู่ สังฆทาน เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวัน  
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ฐานและพิธีกรรม ร่วมกับนักเรียนในชุมชนเพื่อใช้ถวายเป็น  
กุศลแด่พระรัตนไตร และใส่เทียนพรรษาและเทียนธรรมะประดับเทียนไว้ที่วัดป่าภูก้อน  
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลวังแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  
ได้จัดกิจกรรมที่วัดเจติยวาสวัดเจ้าอาวาสหนองสูง วัดศรีโคงค์ วัดป่าขามหนองสูง วัดบึงพระธรรม  
และวัดบูรพาจารย์

NONG SONG SAMAKKHIWITTHAYA SCHOOL The Secondary Education Service Mukdahan  
FACEBOOK : <https://www.facebook.com/nsmwsc> 042-635-113 042-635-112





ประกาศโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ที่บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จาก ผู้ใด นอกจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมาย ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานของโรงเรียน ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงกำหนดนโยบายให้โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยขอให้บุคลากร ของโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๑. ไม่แสวงหาหรือเรียกร้องให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

๒. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

๓. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณี นิยม ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการตาม ข้อปฏิบัติการให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเนรมิต กฤตาคม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียน



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา



**งดรับ  
งดให้**

ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน



นายเนรมิต กฤตาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา



## โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน  
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(NO GIFT POLICY)

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบาย  
การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)



นายเนรมิต กฤตาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา



โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  
ไม่ทนต่อการทุจริต

ACT NOW  
ร่วมกันห้ กอบกู้อนาคต

**ต่อต้านคอร์รัปชัน**



โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

ภาพถ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนทำสัญญาอุปมือปฏิเสธรการการงรับของขวัญ “No Gift Policy”



โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

# NO Gift Policy

งดรับ งดให้ของขวัญ

งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ  
หรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส  
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรหรือมอบรับความปรารถนาดีจากทุกท่าน



โรงเรียนโปรงใส  
งดให้ งดรับ  
ของขวัญทุกโอกาส

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

ป้ายหรือสติ๊กเกอร์ เพื่อร่วมรณรงค์ตามอาคารเรียนต่าง ๆ



ผู้อำนวยการโรงเรียนทำสัญญาร่วมมือปฏิเสธการการงรับของขวัญ “No Gift Policy”